

PHÚ THỌ: LAI TẠO THÀNH CÔNG GIỐNG LỢN RỪNG LAI F1

Dự án "Lai tạo và sản xuất giống lợn rừng lai F1 thương phẩm chất lượng cao trên địa bàn huyện Yên Lập", tỉnh Phú Thọ do Trạm khuyến nông huyện triển khai đã đem lại hiệu quả cao cho người nuôi, bước đầu cung cấp giống cho một số huyện miền núi của tỉnh.

Dự án "Lai tạo và sản xuất giống lợn rừng lai F1 thương phẩm chất lượng cao trên địa bàn huyện Yên Lập", tỉnh Phú Thọ do Trạm khuyến nông huyện triển khai đã đem lại hiệu quả cao cho người nuôi, bước đầu cung cấp giống cho một số huyện miền núi của tỉnh. Dự án được triển khai ở 10 xã trên địa bàn huyện Yên Lập với 10 hộ tham gia. Đây là các hộ đáp ứng các tiêu chí về kinh tế, đất xây dựng chuồng trại, khả năng tiếp thu kỹ thuật... và được dự án trực tiếp tư vấn thiết kế xây dựng tường rào bảo vệ, chuồng trại... Các hộ được chọn 2 loại lợn đực rừng (5 lợn đực rừng Thái Lan và 5 lợn đực rừng Việt Nam) nuôi dưỡng, thuần hoá ở điều kiện cụ thể tại huyện Yên Lập. Sau đó, cho lai tạo lợn đực rừng với lợn nái nền có tại địa phương như lợn nái Móng Cái, lợn nái đen xã Trung Sơn, lợn lai kinh tế, lợn rừng lai và lợn địa phương mua ở Yên Bái. Kết quả, sau 2 năm triển khai, số lượng lợn con F1 sinh ra là 514 con (mục tiêu của dự án là 400 con). Lợn con F1 thích nghi, sức đề kháng tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, chất lượng thịt tốt, thu nhập cao hơn hẳn so với giống lợn nuôi thường. Anh Nguyễn Tiểu Thiên, xã Trung Giáp (huyện Phù Ninh) cho biết năm 2008, gia đình anh đầu tư xây dựng chuồng trại và 60 triệu đồng mua 10 đôi lợn rừng lai giống về nuôi. Đến năm 2010, đàn lợn của gia đình đã phát triển thành hơn 100 con. Năm 2011, trừ mọi chi phí, tiền bán lợn giống và lợn thịt, gia đình anh Thiên thu lãi hơn 400 triệu đồng. Dự án còn hoàn thiện được quy trình lai tạo, nhân giống giữa lợn đực rừng Thái Lan và Việt Nam với giống lợn nái nền địa phương; quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái nuôi con, lợn hậu bị, lợn con sau cai sữa; quy trình chăn nuôi lợn thương phẩm; phòng trừ dịch bệnh; chế biến thức ăn tại chỗ cho từng giai đoạn phát triển của lợn phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại địa phương. Qua đó, cung cấp tài liệu cho các hộ tham gia dự án và các hộ nông dân có nhu cầu tìm hiểu để chăn nuôi lợn rừng lai. Hiện, những con giống do dự án hỗ trợ sinh trưởng và phát triển tốt góp phần lai tạo và sản xuất lợn con F1 thương phẩm chất lượng cao trên địa bàn huyện Yên Lập và tiến tới sẽ nhân rộng ra nhiều huyện vùng cao khác trong tỉnh.

Theo Vietnam+